



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวอมรรรัตน์ ธงแสนเมือง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๘๙)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๒๘๙)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์
๒	นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล ณ นคร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๘๕๒)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายชวิทย์ ประดิษฐบุหกา)

รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล ณ นคร

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๘๕๒)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b>	
๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา	-พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๒ ประวัติการรับราชการ	-อายุราชการ ๖ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๕๙)
๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว	-ดำรงตำแหน่งในระดับ ๔ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๔ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๕๙)
๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก	-ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒ พ.ค.๒๕๕๙)
๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๕๒๑๑๒๐๙๘๔๔
<b>๒. การพิจารณาคูณลักษณะของบุคคล</b>	
-ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	-ได้รับคะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙
<b>๓. อื่นๆ</b>	
(ระบุ).....	
.....	
.....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวแก้วกาญจน์ โกมารกุล ณ นคร

ตำแหน่งที่จะขอรับประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต.๘๕๒)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืด

ช่วงระยะเวลาที่ทำงาน ๑๒ วัน(ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน  
ผลสำเร็จของงาน(ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๔๔ ปี สถานภาพสมรสคู่ HN ๔๓๘๓/๕๑ AN ๑๓๗๑๓/๕๖ เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ มาโรงพยาบาลด้วยอาการไอ มีเสมหะ หายใจหอบเหนื่อย ๓ วันก่อนมาโรงพยาบาล ปฏิเสธประวัติแพ้ยา ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืดเป็นมานานมากกว่า ๑๐ ปี โรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันในเลือดสูงเป็นมานานประมาณ ๕ ปี รักษาและรับยาประจำที่โรงพยาบาลตากสิน ปฏิเสธการดื่มสุราและสูบบุหรี่ การเจ็บป่วยปัจจุบัน ๓ วัน ก่อนมาโรงพยาบาล ผู้ป่วยมารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลตากสิน ด้วยอาการหอบเหนื่อย ไอมีเสมหะมาก สัญญาณชีพ อุณหภูมิ ๓๗ องศาเซลเซียส ชีพจร ๙๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๔ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๕๖/๘๒ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดโดยจับที่ปลายนิ้วได้ ๙๓-๙๔ เปอร์เซ็นต์ขณะที่ผู้ป่วยหายใจเองไม่ได้ใช้ออกซิเจน(ค่าปกติ ๙๕-๑๐๐ เปอร์เซ็นต์) ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนทางสายยางคู่เข้าจมูก ๓ ลิตร/นาที วัดค่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดโดยจับที่ปลายนิ้วได้ ๙๗-๙๘ เปอร์เซ็นต์ ผู้ป่วยได้รับการพ่นยาขยายหลอดลมเว็นโทริน(Ventorin) ๓ หลอด เวลา ๑๖.๐๐, ๑๖.๓๐, ๑๗.๐๐น.และฉีดยาเดกซาเมทาโซน (Dexamethasone) ๔ มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำเวลา ๑๖.๐๐น. ระหว่างได้รับยาไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา อาการทุเลาลงจึงกลับบ้าน เมื่อกลับบ้านผู้ป่วยยังมีอาการไอมีเสมหะมาก หายใจแรง เหนื่อยเป็นระยะ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ป่วยไอมีเสมหะมาก หายใจแรงมีเหนื่อยหอบขณะอยู่บ้าน จึงพ่นยาขยายหลอดลมเว็นโทรินแบบ metered-dose inhaler (Ventorin MDI) ครั้งละ ๑ puff ห่างกันครั้งละ ๕ นาที พ่นยาทั้งหมด ๓ ครั้ง อาการไม่ทุเลาลง จึงมารักษาต่อที่โรงพยาบาลตากสิน ที่ห้องฉุกเฉิน สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิ ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๔ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๔๘/๘๐ มิลลิเมตรปรอท วัดค่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดโดยจับที่ปลายนิ้วได้ ๙๒-๙๓ เปอร์เซ็นต์ขณะที่ผู้ป่วยหายใจเองไม่ได้ใช้ออกซิเจน ผู้ป่วยได้รับการพ่นยาVentorin ๑ หลอดทุก ๒ ชั่วโมงเวลา ๑๖.๐๐น., ๑๘.๐๐น.และฉีดยาDexamethasone ๔ มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ เวลา ๑๖.๐๐น. ระหว่างได้รับ

ยา ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จากการซักประวัติและตรวจร่างกาย ภาพรังสีปอด รวมถึงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหอบหืดเฉียบพลัน และรับไว้รักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน แรกแรกที่หอผู้ป่วยพิเศษ๑๕ ผู้ป่วยรู้สึกตัว มีอาการหอบเหนื่อยและไอมาก เสมหะเหนียว วัดค่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดโดยจับที่ปลายนิ้วได้ ๙๒ เปอร์เซ็นต์ขณะผู้ป่วยหายใจเอง ผู้ป่วยได้รับออกซิเจนแบบหน้ากาก ๑๐ ลิตรต่อนาที วัดค่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดโดยจับที่ปลายนิ้วได้ ๙๕-๙๖ เปอร์เซ็นต์ จัดทำให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง ๔๕ องศา ฟังเสียงปอดพบเสียงวีดทั้งสองข้าง(Wheezing) สัญญาณชีพอุณหภูมิ ๓๗.๒ องศาเซลเซียส ชีพจร ๘๖ ครั้งต่อนาที หายใจ ๒๖ ครั้งต่อนาที ความดันโลหิต ๑๕๒/๘๒ มิลลิเมตรปรอท ดูแลให้ได้รับยาฉีดDexamethasone ๔มิลลิกรัมทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมงและพ่นยาขยายหลอดลม Ventorin ๑ หลอดทุก ๔ชั่วโมง หลังจากพ่นยาผู้ป่วยยังมีเสมหะมาก เจ็บคอ เสมหะเหนียวข้น ลักษณะสีขาวปนเขียว แพทย์ตรวจร่างกายพบคอแดง จึงให้ยาปฏิชีวนะ อะซิโทรมายซิน(Azithomycin) ๒๕๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๒ เม็ด วันละ ๑ ครั้งก่อนอาหารเช้า และยาละลายเสมหะฟลูมูซิล(flumucil) ๒๐๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ ๑ ซองละลายน้ำ วันละ ๓ ครั้งหลังอาหาร เข้า กลางวัน เย็น ยาพ่นขยายหลอดลมแบบควบคุมอาการซิมบิคอท(Symbicort) ๒ กด ทุก ๑๒ ชั่วโมงและรับประทานยาเมปทิน(Meptin) ๕๐ ไมโครกรัม รับประทานครั้งละ ครั้ง เม็ด วันละ ๒ ครั้งหลังอาหาร เข้า เย็น ยาซิงกูลาร์(Singulair) ๑๐ มิลลิกรัม รับประทานครั้ง ๑ เม็ดวันละ ๑ ครั้ง ก่อนนอน สอบถามประวัติการแพ้ยาก่อนให้ยา ไม่มีประวัติแพ้ยา ดูแลให้ยาตามแผนการรักษา ฝ้าระวังอาการแพ้จากการได้รับยาปฏิชีวนะพบว่า ผู้ป่วยไม่มีอาการแพ้ยา ติดตามสังเกตอาการหลังได้รับยา ผู้ป่วยหายใจแรงลดลง อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที วัดค่าระดับออกซิเจนในกระแสเลือดโดยจับที่ปลายนิ้วได้ ๙๕-๙๖ เปอร์เซ็นต์ขณะผู้ป่วยหายใจเอง อาการหอบเหนื่อยและไอมีเสมหะลดลง ไม่พบภาวะแทรกซ้อน ขณะอยู่โรงพยาบาลประเมินหาสาเหตุเพิ่มเติมพบว่า ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการพ่นยาไม่ถูกวิธี พยาบาลจึงแนะนำและสอนวิธีการพ่นยาให้ถูกต้อง และแนะนำการหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดอาการหอบหืด โดยให้ผู้ป่วยและญาติได้มีส่วนร่วมในการประเมิน หลังให้คำแนะนำและสอนวิธีการพ่นยาแล้ว ได้ประเมินความสามารถของผู้ป่วยในการพ่นยา ผู้ป่วยสามารถพ่นยาได้ถูกวิธี แนะนำการออกกำลังกายที่ถูกวิธีและปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจดี ผู้ป่วยใช้ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลา ๑๒ วัน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ พร้อมยา และนัดติดตามการรักษา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรมเวลา ๐๙.๐๐น.

#### ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะหอบหืดเฉียบพลัน
๒. ผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อชีวิต
๓. ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับภาวะหอบหืดเฉียบพลัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหอบหืดและแผนการสอนให้ความรู้เรื่องการพ่นยาที่ถูกวิธี  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุการเกิดภาวะหอบหืดเฉียบพลัน
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงแนวทางการรักษาโรคหอบหืดเฉียบพลัน
๓. เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความรู้และสามารถปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน  
ภาวะแทรกซ้อนจากการหอบหืดเฉียบพลัน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้เรื่องโรคและการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับภาวะหอบหืดเฉียบพลัน
๒. ผู้ป่วยและญาติทราบถึงแนวทางการรักษาภาวะหอบหืดเฉียบพลัน
๓. ผู้ป่วยและญาติสามารถป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคหอบหืดเฉียบพลันได้